

# ไทยโพสต์

วัน ๒๑

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้า ๗

## พด.เตรียมจัดใหญ่งานวันสถาปนาฯ ครบรอบ 50 ปี พร้อมชูการทำงาน ก้าวถึงศตวรรษในการสนองงานโครงการพระราชดำริและก้าวต่อไปในการพัฒนาที่ดิน

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  
เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี เป็น  
วันคล้ายวันสถาปนากกรมพัฒนาที่ดิน โดยในปีนี้ครบรอบ  
50 ปี กรมพัฒนาที่ดินจึงได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น  
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2556 ภายใต้หัวข้อ  
“กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน อารงถิ่นเกษตรไทย ก้าวไกล  
ด้วยนวัตกรรม” ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราช  
กรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดิน และทรงพระราชทาน  
แนวทางพระราชดำริด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือปสกนกร  
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยภายในงานได้มีการรวบรวมโครงการพระ  
ราชดำริเด่นๆ ทั้งหมดที่กรมฯได้สนองพระราชดำริ รวม  
ทั้งความสำเร็จของกรมฯในรอบ 50 ปี ในแต่ละด้าน  
ตามที่มัพักกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การสำรวจดิน โดย  
สามารถดูได้ในพิพิธภัณฑ์ดิน ตลอดจนโครงการหลวง  
ที่กรมฯเข้าไปบริหารจัดการเรื่องดินตั้งแต่การปรับพื้นที่  
ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  
การทำขั้นบันไดดิน การทำคูรับน้ำรอบเขา การปรับปรุงดิน  
การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น  
นอกจากนี้ ยังมีโครงการพระราชดำริอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
เช่น โครงการทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ทางกรมฯเข้าไปช่วย  
ในเรื่องของการเข้าไปสำรวจวางแผนการระบายน้ำ  
เนื่องจากปัญหาใหญ่ของที่นี่คือ เวลาฤดูฝนน้ำท่วม ฤดู  
แล้งน้ำแห้ง จึงต้องมีกระบายและชะลอน้ำ เพื่อ  
เก็บเอาไว้ให้เกษตรกรสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ง  
ปัจจุบันผลผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้เพิ่มขึ้นมา  
เป็นลำดับ เหลือเพียงการร่วมกันพัฒนาดินให้มีความ

สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพดี ลดการใช้สารเคมี  
เป็นสิ่งที่ต้องตลาดต้องการมากในขณะนี้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย  
 อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน การ  
จัดนิทรรศการเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน 4 ภาค การใช้  
โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง Version 4 การสาธิตการใช้  
LDD Test Kit การเปิดบ้านพัฒนาที่ดิน ชมหน่วยงานที่  
ทำงานเกี่ยวกับการผลิตสารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ การ  
จัดอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับ  
ประชาชน การจัดค่ายเยาวชนอดินสำหรับนักเรียนชั้น  
ประถม และเปิดตัวสารเร่งจุลินทรีย์ซูเปอร์ พด. 6  
ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับใช้บำบัดน้ำเสียกำจัดลูกน้ำ  
ยุงรำคาญ การเสวนาในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคม  
อาเซียน ตลอดจนแนวโน้มของทรัพยากรในช่วงการ  
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
พร้อมกับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น เพื่อเป็นความรู้ใน  
การนำไปปรับใช้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ไฮไลต์ที่สำคัญของงานจะอยู่ที่การจัดแสดง  
นิทรรศการกึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดินกับอนาคตในศตวรรษหน้า  
และการกำหนดเขตการใช้ที่ดินพิเศษเศรษฐกิจ (Zoning)  
ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกร ใน  
เรื่องของการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ  
ผลผลิตที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ หากเกษตรกรปลูก  
ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือใน  
การปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือแนะนำให้หันไปปลูกพืช  
ชนิดอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่มากกว่า โดยเฉพาะ  
เกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาตัวเองตามปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียง รัฐบาลก็จะช่วยในเรื่องแหล่งน้ำ พันธุ์สัตว์  
พันธุ์พืช เพื่อทำให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันที่ดี

อย่างไรก็ตาม อยากเชิญชวนเกษตรกรหรือผู้ที่  
สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าว เพราะนอกจากจะได้รับ  
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังมีการนำสินค้าโอท็อป

จากทั่วประเทศมาจำหน่ายมากกว่า 60 ร้านค้า รวม  
ถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และ  
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากเกษตรกรในพื้นที่